

**UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN  
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *191* /STNMT-BĐKH

Điện Biên, ngày *15* tháng *3* năm 2019

V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước vẫn có những diễn biến phức tạp. Một số công trình khai thác các nguồn nước chưa đăng ký, xin cấp phép, nhiều cơ sở khoan thăm dò và khai thác nước dưới đất không có giấy phép và chưa được đào tạo chuyên môn, kỹ thuật, một số cơ sở sản xuất kinh doanh có hoạt động xả nước thải vào nguồn nước chưa được xử lý theo quy định của pháp luật.

Thực trạng trên có nguy cơ làm cho nguồn nước bị ô nhiễm, suy giảm, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt và đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả, quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc khai thác, sử dụng có hiệu quả và phát triển bền vững nguồn tài nguyên nước, phục vụ quá trình phát triển kinh tế. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng dự thảo văn bản tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên *(Có dự thảo gửi kèm theo)*.

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành. / *la*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT, TNN.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Ngôn Ngọc Khuê**

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐIỆN BIÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TN

V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Điện Biên, ngày tháng năm 2019

*Kính gửi:*

- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Trong những năm qua, các chỉ tiêu, mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, năm 2018 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,15%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Cùng với tốc độ phát triển về kinh tế, dân số và đô thị, nhu cầu về nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và sinh hoạt ngày càng tăng, trước tình hình đó đã và đang đặt ra những yêu cầu mới trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ tài nguyên nước.

Công tác quản lý các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước trong tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, đáp ứng được yêu cầu về nước cho sản xuất và đời sống. Tuy nhiên, việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp; một số công trình khai thác các nguồn nước chưa đăng ký, xin phép; nhiều cơ sở khoan thăm dò và khai thác nước dưới đất không có giấy phép và chưa được đào tạo về chuyên môn, kỹ thuật. Một số cơ sở sản xuất, kinh doanh có nước thải chưa được xử lý theo quy định.

Thực trạng trên đang có nguy cơ làm cho các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt và đời sống của nhân dân trong tỉnh. Để khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên nước, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

**1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về Tài nguyên nước**

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn thi hành để nhân dân nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong việc bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao vai trò của quần chúng nhân dân, các tổ chức, đoàn thể trong việc giám sát hoạt động thi công các công trình thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào

nguồn nước trên địa bàn tỉnh, phối hợp với các cơ quan chức năng trong quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên nước có hiệu quả.

## 2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh.

Phát hiện kịp thời, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về tài nguyên nước theo quy định tại Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; hướng dẫn, quản lý việc khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định hiện hành; chủ trì, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, các thủ tục hành chính do địa phương ban hành hoặc công bố có liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới thay thế cho phù hợp với Luật Tài nguyên nước và các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Tăng cường việc giám sát, theo dõi những công trình thăm dò, khai thác nước dưới đất; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên tổng hợp tình hình, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

Thực hiện quản lý việc cấp phép thăm dò, khai thác nước dưới đất và đăng ký khai thác nước dưới đất đảm bảo đúng theo Luật Tài nguyên nước; Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Tài nguyên nước; các quyết định, kế hoạch, đề án, phương án, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh về tài nguyên nước; khuyến cáo cho các tổ chức, cá nhân và nhân dân tận dụng tối đa nguồn nước mặt, đối với nước dưới đất chỉ nên sử dụng cho vùng khan hiếm nước mặt; ưu tiên khai thác nước dưới đất có chất lượng nước tốt để phục vụ cho ăn uống, sinh hoạt, chế biến lương thực, thực phẩm.

## 3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Phối hợp với các địa phương vận động, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình đầu tư hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi biogas trước khi xả thải ra môi trường; tổ chức vận động nhân dân thu gom chất thải phát sinh trong hoạt động sản xuất nông nghiệp đúng quy định, không làm ô nhiễm nguồn nước.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và địa phương thực hiện tốt quy hoạch thủy lợi, quy hoạch cấp nước sinh hoạt nông thôn: Khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và cấp nước sinh hoạt nông thôn; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản, khai thác nước, xả nước thải trong sản xuất nông nghiệp lập hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác tài nguyên nước mặt, xả nước thải vào nguồn nước; thực hiện

các biện pháp giảm thiểu đưa các chất độc hại vào nguồn nước nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp; đôn đốc các chủ hồ chứa thủy lợi lập, cắm mốc hành lang vào vệ nguồn nước theo quy định của pháp luật.

#### 4. Sở Y tế

Chỉ đạo các cơ sở y tế trong phạm vi quản lý xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế, duy trì quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải đạt quy chuẩn khi xả ra môi trường; các cơ sở y tế có công trình khai thác nước, hệ thống xử lý nước thải riêng phải có giấy phép hoạt động theo quy định; tiến hành kiểm tra định kỳ và đột xuất theo quy định chất lượng nước cấp dùng cho ăn uống và sinh hoạt tại tất cả các cơ sở cung cấp nước trên địa bàn tỉnh; yêu cầu các chủ cơ sở cung cấp nước có chất lượng nước không đạt quy chuẩn theo quy định phải đầu tư hệ thống xử lý nước cấp; đồng thời phối hợp với địa phương công bố rộng rãi thông tin về chất lượng nước của các trạm cấp nước không đạt chất lượng...

#### 5. Sở Xây dựng

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện các quy định, quy chuẩn môi trường hiện hành trong việc lựa chọn địa điểm, thiết kế xây dựng và vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo không ảnh hưởng đến các tầng chứa nước, các nguồn nước mặt; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, các quy định về lập, thẩm định, phê duyệt các loại quy hoạch cấp nước, quy hoạch thoát nước, quy hoạch quản lý chất thải rắn, quy hoạch nghĩa trang phải chú ý đến vấn đề xả nước thải vào nguồn nước để không làm ảnh hưởng đến môi trường và các tầng chứa nước.

#### 6. Công an tỉnh

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường chủ động phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện kịp thời thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tài nguyên nước, chỉ đạo các đơn vị có liên quan, Công an các huyện, thành phố, thị xã tăng cường các biện pháp nắm tình hình, phát hiện kịp thời kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh vi phạm pháp luật về tài nguyên nước, bảo vệ môi trường theo đúng quy định.

#### 7. Cục Thuế tỉnh

Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành tỉnh có liên quan tổ chức thực hiện việc thu đúng, thu đủ thuế tài nguyên nước, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định hiện hành; thường xuyên rà soát, báo cáo UBND tỉnh, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những nội dung không còn phù hợp, không khả thi trong chính sách thu thuế liên quan đến tài nguyên nước ở địa phương.

8. Các sở, ban, ngành khác có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước trong ngành, cấp mình quản lý.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Tăng cường quản lý chặt chẽ việc thu gom, xử lý nước thải của các khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu du lịch và các cơ sở sản xuất kinh doanh và đặc biệt là của các hộ sản xuất rong riềng theo mùa vụ trên địa bàn quản lý.


Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vận động, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình đầu tư hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi biogas trước khi xả nước thải ra môi trường; tổ chức vận động thu gom, xử lý vỏ bao bì, thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, không vệ sinh dụng cụ bón phân, bình phun thuốc trên sông, suối, kênh mương nhằm tránh gây ô nhiễm nguồn nước; tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật tài nguyên nước; các cơ sở cung cấp nước không tự kiểm tra xét nghiệm chất lượng nước dùng cho ăn uống và sinh hoạt định kỳ...

10. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước

Chỉ được hợp đồng với đơn vị thi công có giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất tiến hành thi công các công trình thăm dò khai thác nước dưới đất sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đối với trường hợp phải xin phép hoặc xác nhận đăng ký đối với trường hợp phải đăng ký khai thác; có hoạt động xả nước thải vào nguồn nước thì phải áp dụng các công nghệ phù hợp để xử lý nước thải phát sinh tại cơ sở đạt quy chuẩn cho phép trước khi xả vào nguồn tiếp nhận và chỉ được xả vào nguồn tiếp nhận khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho cấp phép theo quy định đối với trường hợp xả nước thải phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; chỉ được khai thác nước dưới đất, sử dụng nước mặt khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đối với trường hợp phải xin phép hoặc xác nhận đăng ký đối với trường hợp phải đăng ký khai thác (trừ những trường hợp không phải xin cấp giấy phép theo quy định).

Nhận được văn bản này, yêu cầu các Giám đốc sở, thủ trưởng ban, ngành thuộc tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ảnh kịp thời về sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- L/đ UBND tỉnh;
- Lưu VT, TN. 

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Mùa A Sơn**